



V/v Góp ý bổ sung các bất cập thực tế trong khai bổ sung hồ sơ HQ hàng hóa XNK cho dự thảo TT sửa đổi bổ sung TT 38/2015/TT-BTC



Kính gửi: Cục GSQL về Hải quan – Tổng cục Hải quan

Hiệp hội VASEP trân trọng cảm ơn Quý Cục đã nhiệt tình hỗ trợ và hợp tác tích cực với Hiệp hội trong việc tổ chức Hội nghị chuyên đề “Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC về thủ tục Hải quan, Giám sát Hải quan, thuế XNK và Quản lý thuế đối với Hàng hóa XNK” với các doanh nghiệp thủy sản hội viên VASEP tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 7/4/2017.

Theo kết quả và đề nghị của đại diện Quý Cục tại Hội nghị, Hiệp hội VASEP đã tổ chức tổng hợp ý kiến các DN hội viên về các bất cập, các trường hợp thực tế khác nhau trong khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa XNK và các vấn đề có liên quan tại Dự thảo sửa đổi Thông tư số 38/2015/TT-BTC (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Trên cơ sở đó, Hiệp hội xin được đề xuất các **các trường hợp trong thực tế cần khai bổ sung hồ sơ hải quan** đề nghị TCHQ xem xét, đưa vào sửa đổi, điều chỉnh tại Dự thảo nói trên, cụ thể như sau:

1. Khai bổ sung đối với hàng nhập khẩu (mua nguyên liệu)

Stt	Các trường hợp xảy ra	Hồ sơ chứng minh
1	Hàng <u>nhập</u> xá trên tàu	1. Phiếu cân hàng của cảng; 2. Phiếu nhập kho của DN; 3. Biên bản nhận hàng có đại diện người bán ký xác nhận; 4. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (<i>thông thường hồ sơ này không có sẵn trong vòng 60 ngày như thời hạn cho phép khai bổ sung hiện tại</i>)
2	Hàng <u>nhập</u> xá trong container phân sai, phân cỡ (sizing) <u>có sự tham gia</u> của đại diện người bán, thanh toán theo số lượng thực nhận	1. Phiếu nhập kho; 2. Biên bản nhận hàng có đại diện người bán ký xác nhận; 3. Bảng quyết toán (final settlement) có xác nhận của hai bên về số lượng, số tiền thanh toán theo thực tế. 4. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (<i>thông thường hồ sơ này không có sẵn trong vòng 60 ngày như thời hạn cho phép khai bổ sung hiện</i>)

Stt	Các trường hợp xảy ra	Hồ sơ chứng minh
		<i>tại)</i>
3	Hàng nhập xá trong container phân sai, phân cỡ (sizing) <u>không có sự tham gia</u> của đại diện người bán, nhưng người bán đồng ý kết quả phân sai, phân cỡ (sizing) của DN và đồng ý thanh toán theo số lượng thực nhận	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phiếu nhập kho; 2. Kết quả phân sai, phân cỡ (sizing) của DN; 3. Bảng quyết toán (final settlement) có xác nhận của hai bên về số lượng, số tiền thanh toán theo thực tế. 4. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (<i>thông thường hồ sơ này không có sẵn trong vòng 60 ngày như thời hạn cho phép khai bổ sung</i>)
4	Hàng <u>nhập xá trong container thanh toán 100%</u> trước khi nhận hàng, phân sai, phân cỡ (sizing) không có sự tham gia của đại diện người bán và hai bên chấp nhận lượng hao hụt +/-1%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phiếu nhập kho 2. Kết quả phân sai, phân cỡ (sizing) của DN 3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng;
5	Hàng nhập xá trong container thanh toán 100% trước khi nhận hàng và dung sai cho phép hao hụt +/-1%, phân sai, phân cỡ (sizing) <u>không có sự tham gia của đại diện người bán</u> , nhưng số lượng thực nhận <u>hao hụt lớn hơn +/-1%</u> hoặc chất lượng kém dẫn đến phải <u>điều chỉnh lại số tiền thanh toán giữa hai bên</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phiếu nhập kho 2. Kết quả phân sai, phân cỡ (sizing) của DN 3. Bản quyết toán (final settlement) có xác nhận của 2 bên ký xác nhận 4. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (<i>phần thanh toán 100% thì có sẵn, nhưng phần quyết toán sau cùng thì thông thường không có sẵn trong vòng 60 ngày</i>)

2. Khai bổ sung đối với hàng xuất khẩu

Stt	Các trường hợp xảy ra	Hồ sơ chứng minh
1	Hàng đóng bằng container, phát hiện số lượng đóng thừa thiếu sau khi tờ khai đã thông quan hoặc hàng đã lên tàu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phiếu xuất kho của DN 2. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (<i>một số trường hợp thanh toán trả chậm hơn 60 ngày thì hồ sơ này không có sẵn trong vòng 60 ngày</i>)

3. Đề xuất / kiến nghị:

- a. Quy định về khai bổ sung cho tờ khai xuất nhập khẩu của Dự thảo cần nêu rõ các yêu cầu sau để DN dễ thực hiện:
 - Các tiêu chí được phép khai bổ sung trong tờ khai;
 - Các hồ sơ DN cần cung cấp khi khai bổ sung;
 - Trường hợp khai bổ sung nàomới là sai và DN mới bị xử phạt hành chính

- b. Trường hợp nếu DNNK nguyên liệu hàng xá nguyên tàu mà khối lượng phát sinh dư so với khai báo ban đầu (do số lượng nguyên liệu thực tế trên tàu nhiều hơn so với dự kiến nguyên liệu trong tờ khai nhập khẩu): Để DN được lấy hàng liên tục, đề nghị Cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai và Hải quan giám sát tại cảng cho phép DN được khai bổ sung số lượng nguyên liệu dư vào tờ khai NK ban đầu, không cần mở thêm 1 tờ khai NK mới.

- c. Đề nghị thời hạn cho khai điều chỉnh bổ sung (không phân biệt trước và sau thông quan) là:
 - Các sửa đổi, điều chỉnh không liên quan đến thuế: cho phép DN điều chỉnh không giới hạn thời gian (ví dụ lượng, trị giá, sai lỗi chính tả...);
 - Các sửa đổi, điều chỉnh liên quan đến thuế: cho phép DN điều chỉnh trong thời hạn **60 ngày**.

Đồng thời cho phép trong thời hạn nói trên, không hạn chế số lần sửa đổi, bổ sung tờ khai và không bị cập nhật các tiêu chí trong quản lý rủi ro cho DN.

Lý do:

- Để tránh trường hợp thực tế hàng nhập khẩu nhiều khi chỉ sai lỗi chính tả, chênh lệch lượng một chút do tính toán ... nhưng DN không phát hiện được ngay, đến khi DN kiểm tra lại để làm hồ sơ thanh khoản (sau đó 60 ngày) lúc đó mới phát hiện ra sai, đi điều chỉnh thì bị xử phạt.
- Các trường hợp mua nguyên liệu hàng xô, hàng xá theo tàu, việc phân sai, phân cỡ diễn ra trong thời gian khá lâu (*do khối lượng hàng trên 1 tàu có thể khá lớn: từ một ngàn tấn đến ba hay bốn ngàn tấn*).

Một số trường hợp trong thực tế, DN thực hiện khai bổ sung điều chỉnh giảm lượng, sai lỗi chính tả,..., tuy cuối cùng được Chi cục Hải quan của tỉnh đồng ý, nhưng có kèm theo công văn nhắc nhở và thông báo là DN sẽ bị cập nhật vào tiêu chí quản lý rủi ro trên hệ thống, gây ảnh hưởng đến xếp loại của DN cũng như phân luồng tờ khai, thậm chí nếu còn khai bổ sung nhiều lần nữa thì sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính.

Như vậy, văn bản pháp quy cũng như Tổng cục Hải quan vẫn đồng ý cho DN khai báo bổ sung bất kỳ tiêu chí gì trong vòng 60 ngày (*theo Thông tư 38/2015/TT-BTC*) và việc khai báo bổ sung này không ảnh hưởng gì đến việc chấp hành tốt pháp luật hải quan của DN, **nhưng** các cơ quan Hải quan địa phương đang gần như không đồng ý cho DN thực hiện việc này. Do đó, đề nghị Tổng cục Hải quan bổ sung thêm các tiêu chí nêu trên vào Dự thảo Thông tư mới để tạo thuận lợi trong hoạt động khai bổ sung của DN (nếu không ảnh hưởng đến thuế).

- d. Về yêu cầu chỉ cho phép mang hàng ra sử dụng khi tờ khai đã thông quan (nghĩa là sau khi có Giấy chứng nhận chất lượng ATTP):

Đề nghị Tổng cục Hải quan có thể yêu cầu đầy đủ đối với hàng NK để tiêu dùng trong nước, còn đối với hàng nguyên-phụ liệu NK để SXKK, gia công XK thì đề nghị Tổng cục Hải quan cho phép đưa hàng vào sản xuất (nhưng chưa được xuất khẩu) khi chưa có kết quả kiểm tra chất lượng. Việc này, trong bối cảnh thực hiện các Nghị quyết 19 của Chính phủ hiện nay, giúp DN luân chuyển nhanh nguồn vốn, và trong một số trường hợp Doanh nghiệp cần sản xuất gấp để kịp tiến độ giao hàng hoặc đối với những lô hàng NK mà bên bán có cử người sang tham gia việc dỡ hàng và kiểm chất lượng nên lô hàng cần được mang ra sản xuất ngay khi dỡ hàng.

Hiệp hội trân trọng báo cáo và đề nghị Quý Cục xem xét, đưa vào sửa đổi, điều chỉnh lại Dự thảo nói trên nhằm không chỉ tuân thủ đúng các quy định của pháp luật mà còn tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khó khăn cho cộng đồng DN, tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HH và các PCT HH;
- VPĐD HH tại Hà Nội;
- Lưu VP HH.

**TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM
TỔNG THỦ KÝ HIỆP HỘI**



Trương Đình Hòe